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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ.2561 

วันที่   11  เดือนตุลาคม   2561 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา  09.45 น.   ปิดประชุมเวลา  11.50  น. 

ผู้เข้าประชุม 

1.  สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

2.  นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

3.  นายสักการ  ณิยกูล   ปลัดเทศบาล 

4.  นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

5.  นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

6.  นางสาวนภิาพร บุญทาตุย้  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

7.  นางล าดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

8.  นางนภาชาด ชัยปินชนะ  เจ้าพนักงานธุรการ 

9.  นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

10.นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

11.นางชินากานต์ เจริญสุข  นักวิชาการศึกษา 

12.นางคณิสร  ปัญโญ   เจ้าพนักงานธุรการ 

13.นางสาววรินทร มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

14.นางศิริกานต์ อุนจะน า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

15.ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ   นิติกร 

16.นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส   พยาบาลวิชาชีพ 

17.นางสาวพัชรียา เจ้ากลดี   นักวิชาการสุขาภิบาล 

18.นายสุพล  กันทาสม  ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

19.นางอุชญา  นวรัฐ   ครูผู้ดูแลเด็ก 

20.จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า  นายช่างไฟฟ้า 

21.นายพงศกร  กันทะสี   นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

22.นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 

23.นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคล 
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     เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลต าบล

สันป่าตองปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง   ท าหน้าที่ประธานใน 

ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

นายสักการ  ณิยกูล   ในวันที่  10  ตุลาคม  2561  จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งให้ปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม  และแจ้งแนวทางใน

การท างานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ  ซึ่งมี

หลายประเด็นที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน  ซึ่งระเบียบบางข้อในการปฏิบัติ

จะต้องตคีวามในระเบียบดังกล่าวท าให้แนวทางการปฏิบัติแตกต่างกันในแต่ละ

หน่วยงาน  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่ได้ก าหนดชัดเจน  ต้อง

ให้หน่วยงานตรวจสอบมาตรวจสอบก่อนจึงจะสามารถบอกไดว้่าถูกต้องชัดเจน

หรือไม ่   ส าหรับการประชุมมสีาระส าคัญ ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี ้

1. การจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่  เน้นไปที่นกพิราบ  ซึ่งใน

พ้ืนที่ เทศบาลไม่มีปัญหาดังกล่าว  ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัดและ

โรงเรียน ปัญหาเกิดจากมูลนกพิราบซึ่งเป็นแหลง่สะสมเชื้อโรค 

2. การจัดประเพณี  มีแนวทางซักซ้อมการปฏิบัติ  โดยจะมีการต้ัง

คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา  หากเป็นวันส าคัญทาง

ศาสนาและวันส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการจัดเป็นประจ ามา

โดยตลอดน้ันจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  ส าหรับงานประเพณี

ส าคัญในพื้นที่หรือในท้องถิ่น  จังหวัดจะต้ังคณะกรรมการขึ้นมา

พิจารณาให้อ าเภอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในพื้นที่เพ่ือพิจารณา  

เช่น  ประเพณีสรงน้ าพระ  ประเพณีแห่ไม้ค้ า   ส าหรับความเช่ือ

ส่วนบุคคลจะไม่สามารถปฏิบัติได้จะต้องให้คณะอนุกรรมการได้

พิจารณาเป็นโครงการไปและจัดส่งไปจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ให้อุดหนุนงบประมาณได้ต่อไป 

3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ปัญหาที่พบคือ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

และมีการย้ายพื้นที่ ไปอีกหน่วยงานหน่ึง  และมีการแจ้งใน

ปีงบประมาณถัดไป  แต่เทศบาลไม่ได้จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุให้ซึ่งบาง

หน่วยงานไม่เข้าใจในวิธีปฏิบัติ  ซึ่งผู้ รับเบี้ยมีสิทธิฟ้องเรียก

ค่าเสยีหายกับเทศบาลได้ 
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4. การอุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัด   สามารถอุดหนุนงบประมาณให้ได ้ 

หากประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์  และต้องเข้าหลักเกณฑ์ใน

การอุดหนุนเงินงบประมาณ 

5. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้พิการ  จะต้องแนบรายช่ือทั้งหมด  

และจ านวนเงินที่แนน่อน   

6. บัญชีครัวเรือนที่แต่ละครัวเรือนจะต้องด าเนินการจัดท าบัญชี

ครัวเรือน  และรายงานผลการด าเนินการเดือนตุลาคมเป็นต้นไป  

ส าหรับแบบฟอร์มจังหวัดจะด าเนนิการจัดส่งมาให้ทราบตอ่ไป 

7. ระเบียบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  ซึ่งประปาหมู่บ้านน้ัน

ถอืเป็นของท้องถิ่นทั้งหมด  ยกเว้นประปาอื่นที่ไม่ใช่ประปาหมู่บ้าน  

ท้องถิ่นจะต้องตัง้งบประมาณไว้เพ่ือการบ ารุงรักษาและดูแลระบบ

ประปาหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  และต้องตรวจสอบ

ข้อบังคับการบริหารกิจการประปาของแต่ละแห่ง  การบริหาร

กิจการประปาหมู่บ้านน้ันคณะกรรมการหมู่บ้านต้องบริหาร

จัดการระบบประปาของหมู่บ้านให้สามารถบริหารจัดการน้ าให้

สมาชิกผู้ใช้น้ าได้  หากเกินศักยภาพของการประปาหมู่บ้าน 

ท้องถิ่นสามารถสนับสนุนงบประมาณให้การประปาได้ 

8. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมกีารทุจรติงบประมาณของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เงินค่าอาหารกลางวันมีการเติมตัวเลข

ต่อท้ายโดยที่คณะกรรมการไม่ได้สังเกต  งบประมาณจาก

หลักหมื่นมีการเติมเลขศูนย์ต่อท้ายกลายเป็นหลักแสน  มีการ

ลงโทษทางวินัยไปแลว้ 

9. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้  

กันเงินงบประมาณไว้เบิกจา่ยในปีถัดไปเรยีบรอ้ยแล้ว 

10. ฝากกองช่างได้ประสานงานกับงานวิ เคราะห์  ต้ังแต่ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จะไม่มีการจัดส่งโครงการผ่านอ าเภอ

และจังหวัดแล้ว  แต่จะให้ด าเนินการส่งโครงการไปที่ส านัก

งบประมาณ  โดยเร่ิมต้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน เร่ือง

เบี้ยยังชีพ และเบี้ยผู้พิการก็จะด าเนนิการเหมือนกัน 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ในวันที่  1  

ตุลาคม  2561  ณ  เทศบาลต าบลยุหว่า  โดยสรุปสาระส าคัญจะแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ  ดังนี้ 
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1. แนะน าข้าราชการใหม่  นางสาวเพกา  ชัยวุฒิจักร ดูแลงาน 

ทะเบียนราษฎร์ 

2. วันส าคัญของเดือนตุลาคม  2561  ได้แก่  วันที่  13 และวันที่   

23  ตุลาคม  2561  ขอเน้นย้ าให้ข้าราชการเข้าร่วมพิธีในวัน 

ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

3. งานวันที่  19  ตุลาคม  2561  มีงานเปิดแหลง่ท่องเที่ยว  นววิถี

แหล่งท่องเที่ยวดงป่างิ้ว   เป็นการท่องเที่ยวระดับจั งหวัด           

มีหอการค้าอ าเภอสันป่าตอง  อยากให้มีจุดเช็คอินของอ าเภอสัน 

ป่าตอง   อาจสร้างบริเวณหนองสะเรียม  ขอให้ท้องถิ่นช่วย

สนับสนุน 

4. ส านักงานพัฒนาชุมชน  ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วย 

ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวของครัวเรือนในชุมชน  และเกษตร

อ าเภอสันป่าตองแจ้งกิจกรรมไทยนิยมย่ังยืน  ในรอบเดือนที่ผ่าน 

มา  มีกจิกรรม  41  กิจกรรม   

5. โรงพยาบาลสันป่าตองแจ้งโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 ราย  โรค

มือเท้าปาก  จ านวน  8  ราย   มีจ านวนผู้ติดเชื้อเอดส์เพ่ิมขึ้น  

58  ราย  กลุ่มเสี่ยงของโรคคือกลุ่มวัยรุ่น  และกลุ่มที่ใช้ยาเสพ

ติด  โรควัณโรค  จ านวน  7  ราย  มีการรณรงค์ใช้ถุงผ้าเพ่ือใส่

ยากลับบ้าน  โดยสามารถจัดซื้อได้ถุงละ  20.-บาท  มีกิจกรรม

การวิ่งฮอมบุญมีรายได้เข้ามา  1.5 ล้านบาท จะมีการวิ่งสันป่า

ตองมินิมาราธอน  ในวันที่  14  ตุลาคม  2561  ขอความ

ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมต้ังจุดน้ าด่ืมบริการ 

6. สถานีต ารวจภูธรสันป่าตอง  แจ้งคดียาเสพติด  เพ่ิม  24  ราย  

ลักทรัพย์ในพืน้ที่  7  คดี  สว่นใหญเ่ป็นเคร่ืองมือการเกษตร  ขอ

แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ได้ระมัดระวังทรัพย์สินของตนเองด้วย  

เพราะชว่งนี้เศรษฐกิจไม่ดีท าให้มกีารลักขโมยเกิดขึน้ 

7. ที่ท าการปกครองอ าเภอสันป่าตอง  มีการก าชับเร่ืองการจุดพลุ

และปล่อยโคมลอย  และส าหรับผู้ที่จะใช้โดรนได้น้ันจะต้องมี

ใบอนุญาตถึงจะท าการใช้โดรนได้ 

8. โรงเรียนกีฬาแจ้งว่านักเรยีนที่อยู่ในโรงเรียนกีฬาได้รับการเข้าร่วม

แข่งขัน  จ านวน  1  ราย  และนักเรียนที่เข้าสอบโอเนตมีคะแนน

สูงสุดทุกวิชาในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 
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9. และโรงพยาบาลสันป่าตอง  เน้นย้ าเร่ืองการใช้รถกู้ชีพกู้ภัย ต้อง

ปฏิบัติตามกฎจราจร  ถึงแม้จะเร่งรีบก็ไม่สามารถฝ่าไฟแดงได ้

เพ่ือความปลอดภัย 

นายพงศกร  กันทะสี  ส าหรับเร่ืองรถกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งเทศบาลต าบลสันป่าตองยังไม่ได้ท าการ

จัดซือ้  แตไ่ด้มโีอกาสเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้รถกู้ชีพกู้ภัยน้ัน   

ในส่วนของคนไข้ ติดเ ตียง   คนไข้ที่ ต้องฟอกไต  และคนไข้ที่ ต้องท า

กายภาพบ าบัด  มีความจ าเป็นต้องใช้รถกูชี้พกู้ภัยเพราะรถยนต์ที่น่ังปกติทั่วไป

ไม่สามารถขนย้ายได้  ในส่วนของอ าเภอสันป่าตองได้ลงความเห็นว่ารถกู้ชีพ

กู้ภัยน้ันไม่สามารถน ามาใช้ในการดังกล่าวได้แต่อย่างใดเพราะผิดระเบียบ  

การขอใช้เพ่ือการอื่นจะแก้ไขปัญหา  โดยการขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ

ต่าง ๆ ในการรับส่งผู้ป่วย   และจะมีการเรียกประชุมเพ่ือหาแนวทางในการ

ด าเนนิการต่อไป 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

   3.1 แผนตัดต้นไม้ในพื้นที่เทศบาลต าบลสนัป่าตอง 

นายพงศกร  กันทะสี  ในเดือนที่ผ่านมา  ได้ด าเนินการตัดต้นไม้บริเวณบ้านป่าลานซอย  2   

และได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่าตองเรียบร้อยแล้ว  

เน่ืองจาก ปลายกิ่งไม้ไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้า  และการไฟฟ้าได้ด าเนินการ

เรียบรอ้ยแล้ว 

  ส าหรับที่ดินสาธารณะ  ไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากไม่มีที่ทิ้ง

เศษกิ่งไม้  จึงไม่ได้ด าเนินการ   จะด าเนินการเฉพาะที่หาที่ทิ้งให้ได้เท่าน้ันเอง  

ได้ตัดก่ิงไม้บริเวณรอบสนามฟุตบอลเทศบาลก็มีปัญหาในการหาที่ทิง้เศษกิ่งไม้   

นายสักการ  ณิยกูล  หากเอาไปทิ้งบริเวณที่ดิน  19 ไร่ ของเทศบาล  ก็จะท าให้รกไม่

สวยงาม    

  ได้ออกตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณชุมชนหลังตลาด  

เห็นมีต้นไม้จากบ้านประชาชนแต่กิ่งไม้ออกมาปกคลุมเกือบคร่ึงค่อนถนน

สาธารณะ  ก็ได้บอกให้ประชาชนด าเนินการเอง  เพราะเป็นต้นไม้ของ

ประชาชนจะต้องด าเนินการเอง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

  -ไมม่-ี 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5.1 ผลการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข       

เงินอุดหนุนที่เทศบาลได้อุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชนร่วมกับ อสม. 

ของแต่ละชุมชน 

นายสุพล  กันทาสม   ตามที่ได้ด าเนินการตามโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ตามนโยบายของกรมที ่ได ้สั ่ง ให ้เทศบาลสนับสนุนอ ุดหนุนช ุมชนละ 

20,000.-บาท    โดยแต่ละชุมชนได้ส่งหนังสือเสนอโครงการขอรับเงิน

อุดหนุน  จ านวนชุมชนละ  3  โครงการ ประกอบไปด้วย  โครงการอบรมหมอ

หมู่บ้าน  โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน  โครงการป้องกันโรค

เอดส์จากแม่สู่ลูก  และโครงการรณรงค์โรคไอโอดีน  ซึ่งทั้ง  4  โครงการ  

รวม  30  โครงการ  ได้ด าเนินการไปในรอบเดอืนกันยายน  2561  ที่ผ่านมา  

ขณะน้ี อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานเพ่ือรายงานภายใน  

30  วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  กองสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่ติดตามการใช้

งานเงินอุดหนุนได้มีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรมและติดตามผลการ

ด าเนนิการ  และจะได้รายงานให้เทศบาลทราบตามระเบียบตอ่ไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.2  การติดตามโครงการ ผ่อดีดี 

นายสุพล  กันทาสม  โครงการผ่อดีดี  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่โครงการ ผ่อดีดี จากคณะสัตว์แพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้มาร่วมติดตามและทบทวนการใช้แอฟพลิเคช่ัน และ

ขณะนี้ประชุมอยู่ที่ห้องประชุมกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  จึงขอแจ้งให้ที่

ประชุมทราบ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

 กองช่าง 

 5.3  การจัดการใช้ห้อง CCTV ของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

จ.อ.สุวัธชัย กลอบค า  ขอหารือที่ประชุมในเร่ืองการจัดการใช้ห้อง CCTV ของเทศบาลต าบล

สันป่าตอง   ปัญหาที่ เกิดขึ้นคือ มีประชาชน และเจ้าหน้าที่ของสถานี

ต ารวจภูธรสันป่าตองจะมาอยู่ตลอดเวลา   ท าให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลห้อง CCTV 

บางคร้ังติดภารกิจงานนอกสถานที่จึงไม่สามารถมาให้บริการประชาชนได ้     

จึงควรหามาตรการในการใช้ห้อง CCTV  
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นายสกัการ  ณิยกูล  ควรมีหลักเกณฑ์ในการใช้ห้อง  กรณีของประชาชนส่วนใหญ่จะเป็น

อุบัตเิหตุและประชาชนมาขอดูกลอ้งเพ่ือประกอบการพิจารณาคดี 

จ.อ.สุวัธชัย กลอบค า  การขอดูกลอ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในคดีน้ันจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ต ารวจ  ไม่ใช้หน้าที่ของประชาชนในการมาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด        

แตใ่นทางปฏิบัต ิทาง สภ.สันป่าตอง จะให้ประชาชนที่มาแจ้งความด าเนินการ

ไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดมาใช้ประกอบเป็นหลักฐานใน สภ.สันป่าตอง 

ต่อไป  ซึ่งกลอ้งของเทศบาลก็ติดควบคู่กับกล้องของ อบจ. แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่

ให้บรกิารประชาชนในการดูภาพจากกล้อง  เทศบาลเคยไปขอดูภาพก็ต้องน า

เครื่องมือไปเองเพราะไม่มใีห้  

นายสักการ  ณิยกูล  ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืน้ที่ไดรั้บทราบ  หากมาติดต่อขอดู

ภาพจะต้องนัดเวลาลว่งหน้าจะดหีรือไม่  หากให้ประชาชนน าหลักฐานการแจ้ง

ความจาก สภ.สันป่าตอง มาประกอบค าร้องจะดกีว่าหรือไม่ 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ควรก าหนด  เช่น  หากเป็นคดีอุบัติเหตุ  ก็ควรจะบริการได้ทันทีเลย  

แต่บางคร้ังประชาชนที่มาขอดูกล้องก็ไม่ทราบว่าอุบัติเหตุเกิดในเวลาใด 

เจ้าหน้าที่ต้องมาไล่ดูทุกช่วงเวลาท าให้เสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูลหลาย

ช่ัวโมง  และหากเป็นคดทีี่สามารถรอได้ควรพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 กองการศึกษา 

 5.4  รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าเด็กและเยาวชน 

นางชินากานต์  เจริญสุข  ส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าเด็กและเยาวชน  ที่ได้รับ

งบประมาณจากพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่   เป็นเงินอุดหนุนของเด็กและ

เยาวชนต าบลสันป่าตอง  ได้ด าเนินการไปแลว้  และได้จัดกิจกรรมในวันที่  29  

กันยายน  2561  ผู้เข้าร่วมโครงการ  95 %  อีก 5 % ติดภารกิจสอบและ

ภารกิจส่วนตัว  ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนพัฒนวิทยศึ์กษา  และโรงเรียน

สันป่าตองสุวรรณราษฏร์   ส่วนโรงเรียนช่างกระดาษติดงานทูบีนัมเบอร์วัน  

จึงไม่ได้ร่วมโครงการ  ส าหรับกิจกรรมได้เพ่ิมกิจกรรม  การคัดออกของสภา

เด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ให้คัดออกกึ่งหน่ึง  แต่ไม่ได้ด าเนินการ

เพราะเด็กมาไม่ครบ  จึงได้ท าการสมัครใหม่ไปก่อน คงเหลือการคัดออกกึ่ง

หน่ึง  จะใช้วิธสีมัครใจคัดออก 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 5.5 วางแผนการด าเนินการโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

ประจ าปี พ.ศ.2561 

นางชินากานต์  เจริญสุข  การวางแผนการด าเนินการโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

ประจ าปี พ.ศ.2561  ซึ่ง  2 ปีที่ผ่านมา  ได้จัดกิจกรรมจัดท าท่าน้ าเพ่ือให้

ประชาชนมาลอยกระทง  ซึ่งประชาชนก็มาลอยกระทงบริเวณท่าน้ าที่เทศบาล

ด าเนินการไว้ให้ จึงขอหารือที่ประชุมว่าในปีนี้จะด าเนินการเหมือนที่ผ่านมา

หรือไม ่อย่างไร 

นายสักการ  ณิยกูล  จัดบริเวณ ธกส.  หรือบริเวณบ้านไร่ 

นางชินากานต์  เจริญสุข  ทุกปีที่ผ่านมาจะจัดท่าน้ าบริเวณแยก ธกส.  บรเิวณบ้านไร่น้ันเป็นของ

ชุมชนบ้านไร่   ปัญหาที่ผ่านมาคือมีขยะมากองบริเวณในคลองชลประทาน    

จึงไม่สวยงาม  

จ.อ.สุวัธชัย กลอบค า  ส าหรับปัญหาเร่ืองขยะปีนีจ้ะไมม่ีปัญหาแลว้เน่ืองจากได้จัดท าท่อลอด

ไปเรยีบรอ้ยแล้ว   

นายสักการ  ณิยกูล  ทราบมาว่านายอ าเภอสันป่าตอง  อยากให้เทศบาลจัดงานประเพณี

ลอยกระทงบรเิวณกาดนัดสลบีัวตอง  ไมท่ราบว่าเทศบาลได้ต้ังงบประมาณไว้

หรือไมอ่ย่างไร 

นางชินากานต์  เจริญสุข  ในปีน้ีได้ต้ังงบประมาณส าหรับโครงการประเพณีลอยกระทงไว้  

จ านวน  60,000.-บาท   ซึ่งหากจะให้จัดงานประเพณีลอยกระทงเหมือนที่

เคยจัดมาน้ันจะต้องใช้งบประมาณสูงกว่านี้  ปีนี้คาดว่าจะจัดท าท่าน้ าให้

ประชาชนได้มาลอยกระทงบรเิวณท่าน้ า  ซึ่งหากจะจัดคาดว่าไม่ทันการณ์แล้ว

เพราะตอ้งเตรียมงานก่อน  มีหลายรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  แต่หากมี

สปอนเซอร์ในการจัดการประกวดก็สามารถด าเนินการได้ 

  ตามหนังสือที่แจกให้ทุกท่านแล้ว  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือน

ครูจังหวัดเชียงใหม่  วัตถุประสงค์คือก่อต้ังสมาคมเพ่ือกลุ่มครูและทายาท    

แตป่ัจจุบันได้เปิดกว้าง  กรณีพิเศษคืออายุเกิน  45 ปีขึ้นไป  ค่าฌาปนกิจศพ

ละ  15.-บาท  และเสียชีวิตจะได้รับเงินสนับสนุนทันที  50,000.-บาท     

เก็บประจ าเดือนประมาณ  150 – 300 บาท   และบุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถสมัครเข้าร่วมได้  จึง

ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ  และให้จัดส่งเอกสารก่อนวันที่  20 ของทุกเดอืน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 กองคลัง 

 5.5 สรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  

เมื่อวันที่  30  กันยายน  2561  (งานการเงินและบัญชี) 

นางพวงทอง เครอืยศ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กองคลังไดป้ิดงบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว  

เมื่อเวลา  23.00 น. ของวันที่   28  กันยายน  2561  ซึ่งปี นี้ถือว่า

ด าเนนิการได้รวดเร็วกว่าปีที่ผ่านมา 

  ขอสรุปรายรับของงบประมาณ พ.ศ.2561  ที่ผ่านมา  รายละเอียด

ดังน้ี 

  รายรับตามงบประมาณ   56,904,000.-บาท  รายรับรวมถึงเดือน

กันยายน  2561 รวมรายรับทั้งส้ิน  56,675,022.99  บาท รายรับต่ ากว่า

ประมาณการ   228,977.01  บาท 

  รายจ่ายตามงบประมาณ   56,903,980.-บาท  รายจ่ายถึงเดือน

กันยายน 2561   ทั้งสิ้น  51,329,612.24  บาท  รายจ่ายต่ ากว่า

ประมาณการ   5,574,367.76  บาท  รายรับสู งกว่ ารายจ่าย   

5,345,410.75  บาท   

  ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแลว้  หน้า  2  รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  

ปีงบประมาณ  2560 (ยังไม่ได้เบิกจ่าย)  จ านวน  3  รายการ  รวม

งบประมาณ   2,128,000.-บาท 

  หน้าที่  3  จะแสดงรายจ่ายค้างจ่ายที่ไดก้ันเงินงบประมาณไป  ซึ่งก็มี

การทยอยเบิกจา่ยไปบ้างแล้วบางรายการ  หน้า  4  จะแสดงรายการครุภัณฑ์

ของปีงบประมาณ 2561   เป็นเงิน  2,039,400.-บาท  หน้าที่   5          

จะแสดงรายการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นเงิน   2,811,700.-บาท 

  งานพัสดุ กองคลัง  ฝากติดตามการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2561    ยังมีบางกองยังไม่ได้จัดส่ง  และให้จัดส่งแผน

จัดหาพัสดุ    

  การจ้าง ออกแบบ ขณะนี้เ ริ ่มด าเนินการแล้ว   14  โครงการ        

ซึ่งการจ้างวิศวกรได้จะต้องให้กรมบัญชีกลางอนุมัติโครงการก่อนจึงจะเร่ิม

ด าเนนิการได้  ขณะนี้รอผลการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางก่อน อาจมีล่าช้าบ้าง 

เพราะยังเป็นเร่ืองใหม่ที่ยังไมม่ีหน่วยงานใดเคยด าเนินการมาก่อน  

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 ส านักปลัดเทศบาล 

 5.6 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ)  

 - ค่าไฟฟ้า ประจ าเดอืนกันยายน พ.ศ. 2561 

 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืนสงิหาคม – กันยายน พ.ศ.2561 

นายพงศกร  กันทะสี  ค่าไฟฟ้าเดอืนกันยายน  พ.ศ.2561  มีระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่อยู่

ทั้งสิ้น  27  จุด  มีค่าไฟฟ้าจุดละ ร้อยกว่าบาท  และค่าไฟฟ้าอาคาร

ส านักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   18,246.95  หน่วย   

เป็นเงิน    71,761.34  บาท     

  ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น  เห็นว่ายอดค่าใช้จา่ยจะสูงขึน้กว่าเดือน

ที่ผ่านมา  เน่ืองจากได้มีการเติมน้ ามันไว้ในช่วงก่อนสิ้นเดือน  ใช้ไปทั้งสิ้น   

1,443.42  หน่วย  คิดเป็นเงิน   45,779.30  บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.7 สรุปเรื่องร้องเรยีนประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2561  (งานนิติการ) 

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2561  ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ไม่ได้รับ

เร่ืองราวร้องเรียนแตอ่ย่างใด 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.8 สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  2561  (งานการเจ้าหน้าที่) 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ขอขอบคุณประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจน 

พนักงาน  เจ้าหน้าที่ เทศบาลทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพ  ประจ าปี  2561  โดยเฉพาะทีมสร้างสุข  ซึ่งผู้อ านวยการกอง 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้ขา้พเจ้าและ จ.อ.สุวัธชัย กลอบค า  

นายช่างไฟฟ้า เข้าร่วมอบรมที่เทศบาลต าบลเวียงพร้าว  ซึ่งไม่มีผู้บริหารและ

ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาลรักษาการทั้งต าแหน่งปลัดเทศบาล  และ 

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  จึงได้เข้าร่วมอบรมเพ่ือสร้างทีมสร้างสุขขึ้นมา  

ซึ่งประกอบด้วย  นายสุพล  กันทาสม  เป็นประธานทีมสร้างสุข  และมี 

เจ้าหน้าที่เทศบาลไดแ้ก่  ข้าพเจ้านายวุฒิกร  วิกรมโยธิน จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า   

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์  นางสาววรินทร  มูลยศ  นางสาววรรณภา  

นวลมณี  นายอนุชา  มานพ ซึ่งงานแรกก็ประสบผลตอบรับเป็นอย่างดี ใน 

ระดับหน่ึง  ซึ่งการอบรมในคร้ังนี้งบประมาณมีค่อนข้างจ ากัด  ต้ังไว้  

50,000.-บาท  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเป็น

อย่างดี   เช่น  การเดินทางเข้าร่วมอบรม  ไม่ได้จ้างเหมายานพาหนะ  แต่ก็



11 
 

ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลในการน ารถส่วนตัวเดินทางไปอบรม   

ส าหรับหัวข้อการอบรม  ท้องถิ่นไทยจุดเร่ิมการขับเคลื่อนประเทศไทย  4.0  

สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่น 4.0  เจ้าหน้าที่สามารถใช้ 

เทคโนโลยีในการตอบสนองการขับเคลื่อนมุ่งสู่การเป็นท้องถิ่น 4.0  เป็นผู้น า 

ในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น  49,400.-บาท    

รายละเอียดดังน้ี  

- ค่าที่พัก     15,000.-บาท 

- คา่อาหารว่าง  อาหารกลางวัน และอาหารเย็น  27,500.-บาท  

- ค่าวิทยากร      5,000.-บาท 

- ค่าป้ายไวนิล      400.-บาท 

- ค่าวัสดุ    1,500.-บาท 

ผลการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการอบรม 

 การประเมินหลังการอบรมจะเห็นว่ามีคะแนนสูงขึ้นจากผลการ

ประเมินก่อนอบรมทุกดา้น  โดยเฉพาะหัวข้อที่  1.3  การประยุกต์ใช้ Google 

ในการจัดการข้อมูล  เพ่ิมขึ้นจาก  3.2  เป็น  4.0      

  และการประเมินในภาพรวมคะแนนสูงสุดถึง  4.10  คะแนน        

และผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับประโยชน์และความรู้ตามตามโครงการสูงถึง  

4.34  คะแนน  ส าหรับข้อเสนอแนะควรจัดยานพาหนะที่พักขาดอุปกรณ์

อ านวยความสะดวกอาหารในบางมื้อไม่เพียงพอและอยากให้เพ่ิมเวลาการ

อบรมให้นานขึน้ 

นายสักการ  ณิยกูล  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวข้างต้น  มีความ

ร่วมมือรว่มใจกันมากขึน้  ให้น าความรู้ที่ไดจ้ากการอบรมมาปรับใช้ด้วย  

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน  

นายสักการ  ณิยกูล   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์   ซอยข้างท่าทรายที่บ้านไร่  สายคันคลองชลประทานบ้านไร่  เจ้าของ

ที่ดินอยู่ที่ไหนไมท่ราบ   ขอให้เทศบาลไปตรวจสอบว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่

อย่างไร 

นายสักการ  ณิยกูล   จะท าการตรวจสอบกับแผนที่ภาษีของเทศบาลต่อไป 
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นายพงศกร  กันทะสี   ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ  กรณีเหตุไฟไหม้บ้านของนางณัฐกานต์  

สวนเข้ม อายุ 59 ปี อาศัยอยู่ซอยชุมชนหลังตลาด  ซอยข้างศาลเจ้า หมู่ที่  10  

ต าบลยุหว่า  เหตุเกิดเวลา  02.00 น. ได้สอบถามผู้พบเหตุ  ที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่  

248/3  ไดยิ้นเสยีงดังจึงได้ลุกไปดูจึงทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้     และได้โทรศัพท์

แจ้งทางหมายเลข  191  ซึ่งสายดังกล่าวจะลงไปที่สถานีต ารวจภูธรเชียงใหม่  

และสถานีต ารวจภูธรเชียงใหม่จะแจ้งเหตุมายังสถานต ารวจภูธรสันป่าตอง  

เพราะการโทรศัพท์แจ้งเหตุแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีวัยรุ่นคึกคะนองโทรศัพท์แจ้งเหตุ

เพียงเพราะต้องการกล่ันแกล้ง  ทางสายตรวจจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ  

และพบกลุ่มควันบริเวณซอยศาลเจ้า  และแจ้งให้เทศบาลทางวิทยุสื่อสาร       

เวลา  02.04  น.  จากการสอบถามพบว่าหากกลุ่มควันลอยขึ้นเหนือหลังคาส่วน

ใหญ่เพลิงจะลุกลามมากแล้ว  แต่ชาวบ้านกลับมองว่าไฟไหม้เทศบาลควรท าการ

ดับเพลงิได้ซึ่งไม่รู้ว่าเพลิงได้ไหม้ลุกลามทั้งหลังแล้ว  ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ฉีดน้ าเพ่ือ

สกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปบ้านหลังที่อยู่ใกล้เคียง  มีการโทรศัพท์ไปร้องเรียนที่

อ าเภอสันป่าตองว่ารถดับเพลิงของเทศบาลไประงับเหตุช้า  ซึ่งรถเทศบาลไปถึงเหตุ

เป็นคันแรกและขับออกไปเพ่ือเติมน้ า  และวิทยุเรียกเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงไป

สมทบช่วยเหลืออีก  2  คัน  และมีรถของเทศบาลอื่นไปช่วยสมทบแต่ชาวบ้านเห็น

เพียงรถดับเพลิงของที่อื่นและน าไปพูดกันว่ารถของเทศบาลไปช่วยเหลือช้าท าให้

เพลิงลุกลาม   และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมถึงกรณีเพลิงไหม้บ้านน้ัน     

หากเพลงิไหม้ลุกลามเวลาเพียง  7  นาทีก็สามารถไหม้บ้านไดท้ั้งหลังแลว้ 

นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ หากมีเสียงสะท้อนจากประชาชนเร่ืองการแจ้งเหตุของประชาชน  

เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุของประชาชนว่าสามารถแจ้งเหตุ

ในช่องทางใดได้บ้าง  ซึ่งในความเห็นส่วนตัวคิดว่าการออกไประงับเหตุของ

เจ้าหน้าที่น้ันได้ด าเนินการอย่างเต็มก าลัง  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการใช้ใน

การระงับเหตุก็มีพร้อม  การเข้าไประงับเหตุในพื้นที่เจ้าหน้าที่จะต้องทราบว่า

ถนนหรือซอยที่จะเข้าไปน้ันรถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้หรือไม่ เพราะพื้นที่

รับผิดชอบของเทศบาลก็มี  3.5  ตารางกิโลเมตร 

นายพงศกร  กันทะสี   การแจ้งเหตุเพลงิไหม้ที่ผ่านมา  ส่วนใหญ่เป็นเหตุที่ไม่ร้ายแรงมากนัก  

เช่น ไฟไหม้หิ้งพระ  บริเวณชุมชนบ้านไร่  ซึ่งเหตุดังกล่าวเจ้าของบ้านก็อยู่ท า

ให้สังเกตเห็นไฟไหม้ลุกลามและแจ้งเทศบาลได้ทัน  แต่กรณีของชุมชนหลัง

ตลาดน้ันเจ้าของบ้านไมไ่ด้อาศัยอยู่ในบ้านและเป็นยามวิกาล  เพลิงจึงลุกลาม

โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็น  จนเพ่ือนบ้านข้างเคียงได้ยินเสียงดังจึงทราบว่าเกิด

เหตุเพลงิไหม้และโทรศัพท์แจ้งเหตุ  ไฟก็ลุกลามไปมากแลว้ 
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นายสักการ  ณิยกูล   งานป้องกันได้ด าเนินการรายงานเหตุตามแบบเรียบร้อยแล้ว  มียอด

บรจิาคเยอะหรือไม ่อย่างไร 

นายพงศกร  กันทะสี   เทศบาลอยู่ในระหว่างการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ        

จากงบกลาง  เงินส ารองจ่าย  จ านวนงบประมาณ  3,000.-บาท  (สามพัน

บาทถ้วน) เพ่ือชว่ยเหลอืเบือ้งต้นตามระเบียบฯ  ในส่วนของบ้านน้ันไม่สามารถ

ด าเนนิการช่วยเหลอืได้ต้องเป็นเจ้าของบ้านโดยตรงจึงจะสามารถช่วยเหลือได ้

ส าหรับการบรจิาคสิ่งของน้ันสามารถบริจาคได้ที่บริเวณที่เกิดเหตุโดยมีตู้ต้ังรับ

บริจาคอยู่ และมีองค์กรการกุศลได้บริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือ  กาชาด

จังหวัดเชียงใหม่  ท่านภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็น าสิ่งของและ

เงินช่วยเหลอืมามอบให้ผู้ประสบเหตุเรียบรอ้ยแล้ว 

นายสักการ  ณิยกูล   ในวันที่  13  ตุลาคม  2561   ขอเชิญเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เข้าร่วมกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  13  ตุลาคม  2561   ณ  ลานหน้า

ที่ว่าการอ าเภอสันป่าตอง  เวลา  07.30 น.  เป็นต้นไป 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายสักการ  ณิยกูล  ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    11.50  น. 

 

(ลงช่ือ)............ ................................ผู้บันทึกประชุม 

                         (   นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ) 

           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รักษาราชการแทน 

      หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

  

 (ลงช่ือ).............. ..............................ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

            (  นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย ) 

            รองปลัดเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

 

 


